

## Melbourne: Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch

Để hun đúc tinh thần yêu nước ở thế hệ trẻ, CĐNVTD/VIC đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm để vinh danh sự hy sinh cao cả của các vị Anh Hùng Trần Văn Bá (Chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Paris), Lê Quốc Quân (Phật Giáo Hòa Hảo) và Hồ Thái Bạch (Cao Đài) vào ngày Thứ Bảy 10/01/2021 tại Đền Thờ Quốc Tổ.

Sau nghi thức chào Quốc Kỳ Úc-Việt, Một Phút Mặc Niệm và Lễ Cáo Tổ là phần dâng hương lên bàn thờ các vị Anh Hùng Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch. Ông Nguyễn Văn Bon (Chủ Tịch CĐNVTD/VIC), ông Lý Công Thạch (Trưởng Ban Cố Vấn & Giám Sát), ông Châu Hoàng Vũ (PGHH) và em Bùi Xuân Cường (thay mặt cho giới trẻ) đã được mời lên để cùng thắp một nén nhang tỏ lòng thành kính tưởng niệm và tri ân sự hy sinh cao cả của các chư vị Anh Hùng vị quốc vong thân.

Ông Nguyễn Văn Bon ngỏ lời chào đón đồng bào và ngắn gọn nói rằng sự có mặt của ông trong buổi lễ hôm nay là để hợp lòng cùng mọi người tôn vinh tinh thần hy sinh vì tổ quốc của các chư vị Anh Hùng Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch.

Ông Nguyễn Thế Thái (Liên Minh Dân Chủ) sơ lược về tiểu sử của anh Trần Văn Bá và mời đồng bào theo dõi, qua một đoạn video, bước chân của anh trên cuộc đời đấu tranh cho một Việt Nam tự do, dân chủ, chống lại chế độ độc tài CS.

Để kết thúc, ông Nguyễn Thế Thái đã đọc lên một lời tuyên bố của anh Trần Văn Bá nói về sự dấn thân và hoạt động của anh - "Đây là cuộc kháng chiến của những người Việt Nam yêu nước trong nước chứ không phải của những người ở ngoại quốc".

Kế đến, MC Nguyễn Long sơ lược về tiểu sử của ông Lê Quốc Quân, cô Như Hoàng xướng đọc phần tiểu sử của ông Hồ Thái Bạch và diễn tiến của vụ án kết tội anh Trần Văn Bá cùng với 20 chiến hữu.

Đại diện cho PGHH, ông Châu Hoàng Vũ phát biểu: "Nhằm giải thể chế độ độc ác phi nhân tính mà những đứa con yêu của tổ quốc đã từ bỏ đời sống an nhàn ở xã hội tây phương trở về đất mẹ dấn thân tranh đấu trước bạo quyền CS ... Anh Trần Văn Bá là tấm gương trong sáng vì hạnh vô úy, vì đời mà quên mình. Anh đã làm rạng danh cho người Việt trên toàn thế giới ... Anh Trần Văn Bá là chiến sĩ [tranh đấu] cho tự do, là chiến sĩ triệt để chống cộng sản ...

.....

'Tử vì nước còn ghi linh-miếu  
Thác vì đời thanh sử danh bia' (lời Đức Thầy)..."

Có đôi lời với các bạn trẻ, ông Châu Hoàng Vũ kêu gọi - "Các anh chị em hãy mạnh dạn, kiên quyết, tiếp nối tinh thần của những vị anh hùng dân tộc. Các bạn là sinh viên, học sinh rường cột của nước nhà. Các bạn đã hưởng được một nền giáo dục tự do và nhân bản. Các bạn đã có một tư tưởng vững chắc và trong sáng của nguồn gốc dân tộc ... Những di sản lịch sử của tiền nhân để lại sẽ được tuổi trẻ các bạn xây đắp lại bằng một ý thức hệ tự do dân chủ và nhân quyền. Nhưng không có tự do, dân chủ và nhân quyền nào được biểu không ..."

Em Bùi Xuân Cường, là một sinh viên, tỏ ra rất hãnh diện được phát biểu cảm tưởng bày tỏ lòng khâm phục và ngưỡng mộ về anh hùng Trần Văn Bá - "... Con xin thấp nén hương lòng, kính dâng lên những người đã hy sinh trong công cuộc đấu tranh giải trừ cộng sản ... Anh là một lãnh tụ sinh viên hải ngoại tại Pháp và đã nối kết với trong nước, chống lại chính sách tuyên truyền của cộng sản. Anh là một thanh niên trẻ, tràn đầy nhựa sống, rất thành công trong sự nghiệp, với tương lai đầy sáng lạng. Nhưng vì lòng yêu nước, anh đã từ bỏ tất cả, và trở về cứu quê hương, để dân tộc thoát khỏi bạo quyền cộng sản. Nhưng tiếc thay, kế hoạch cứu nước bất thành. Anh đã bị bọn giặc Việt Cộng bắt và bị tử hình cùng các chiến hữu của anh. Máu của anh đã đổ xuống cho tương lai đất nước. Anh đã tranh đấu cho quê hương bằng dòng máu của chính mình; kẻ thù cộng sản đã phải run sợ trước bước chân anh. Anh đã làm tròn vai trò của những người trẻ hào hùng Việt Nam trong lịch sử dân tộc, như Trần Quốc Toàn hay Nguyễn Thái Học và nhiều người trẻ khác, cũng như các chiến sĩ anh hùng QLVNCH, đã hoàn thành trách nhiệm của người trai trong thời loạn. Anh hùng Trần Văn Bá là một tấm gương sáng, để cho thế hệ trẻ Việt Nam noi theo. Anh đã dẫn thân cứu quốc, mong đem lại sự thay đổi tốt đẹp cho quê hương. Dù vắng bóng anh, nhưng anh vẫn sống mãi trong trái tim mọi người còn lại có cùng chung một bầu nhiệt huyết như anh. Với bài thơ ngắn con đã làm, con xin được phép dâng lên hương linh người anh hùng Trần Văn Bá như sau:

Ôi, lẫm liệt những anh hùng phục quốc,

Quyết ra tay tiêu diệt lũ cộng nô.

Trần Văn Bá với bao nhiêu chiến hữu,

Lấy máu đào tô thắm đất quê hương.

Tuy hoài bão chưa hoàn thành tâm nguyện,

Nhưng, danh anh đã sáng chói muôn đời,

Và sống mãi trong hồn non nước Việt."

Bài phát biểu hùng hồn của em Bùi Xuân Cường đã được tán thưởng bằng những tràng pháo tay kéo dài, vang dội cả hội trường.

Sau cùng là phần dâng hương tưởng niệm của đồng bào để bày tỏ lòng tôn vinh khí phách và tri ân sự hy sinh cao cả của các vị anh hùng Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân và Hồ Thái Bạch.

**Melbourne**

**10/01/2021**

Một số hình ảnh của buổi lễ - <https://photos.app.goo.gl/idegHXqYJ4mzqsxR9>









Video (Hương Dương)

Lễ Giỗ Các Vị Anh Hùng Trần Văn Bá - Lê Quốc Quân - Hồ Thái Bạch

<https://www.youtube.com/live/6eg3-hd2UHA?si=P8cfUBSTornbzexT>

Nguồn: <http://lyhuong.net/au/index.php/shcd/628-628>

[www.vietnamvanhien.org](http://www.vietnamvanhien.org)

VIỆT NAM VĂN HIẾN

[www.vietnamvanhien.info](http://www.vietnamvanhien.info)

TỦ SÁCH VĂN HIẾN TRÊN MẠNG VỚI HƠN 12000 TÁC PHẨM & TIẾT MỤC